
รายงานการประชุม 
คณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
ครั้งที่ 5/2565 

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ 
และผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

……………………………………………… 

ผู้มาประชุม  
1. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก.                                 ประธาน

คณะท างาน 
2. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง คณะท างาน 
3. นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน 
4. นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
คณะท างาน 

5. นายปรีชา  ลิ้มถวิล ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย คณะท างาน 
6. นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มวชิาการและแผนงานจัดที่ดิน  

(แทนผู้อ านวยการส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน) 
คณะท างาน 

7. นางสุทธิพร  มีสรรพวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
(แทนผู้อ านวยการส านักจัดการแผนที่และ 
สารบบที่ดิน) 

คณะท างาน 

8. นางสาวสุธาทิพย์  ชุนฉาย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารสินเชื่อ 
(แทนผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุน) 

คณะท างาน 

9. นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน คณะท างาน 
10. นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการ

พระราชด าริและโครงการพิเศษ 
คณะท างาน 

11. นางสาวจิตรลดา ฐินถาวร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
(แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริม
ศิลปาชีพ) 

คณะท างาน 

12. นางสาวพัฒน์นรี อร่ามเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
พิเศษ (แทนผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน) 

คณะท างาน 

13. นางสาวกานดา  ศากยะโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะท างาน 
14. นายอุกฤษฎ์  อินทาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน คณะท างานและ

เลขานุการ 
15. นางสาวณิฐชานันท์  อภิวัฒน์ธนิกุล ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  

สวผ. 
คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. 
 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 



ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings) 
1. นายภาชน ์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะท างาน 
2. นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและ

เครือข่ายผู้น า (แทนผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

คณะท างาน 

3. นางสาวอรพินท์ แก้วนุ้ย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. คณะท างาน 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพิศมัย บัวแก้ว เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สจก. 
2. นางสาวสุนีลา รู้สุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ สบท. 
3. นางสาวรัตนา แก้วแท้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก. 
4. นางสาวเกษร รอดเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศทส. 
5. นางพรชนก เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สวผ. 
6. นางสาวกัญญาพัชร ศรีฤทธิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สวผ. 
7. นางอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ ช่วยราชการ รธก. 
8. นางจรัสศรี หาสตะนันทน์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท. 
8. นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม. 
9. นายธนากร ค าลือ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก. 
10. นางสาวอ าพา ตาใส นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก. 
11. นางสาวพรรณิภา โกศัลวิตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สกม. 
12. นางนารี วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ. 
13. นางสาวจริยา ศรีฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สวผ. 
14. นางสาวอิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สวผ. 
15. นางสาวโฉมสอางค์ โภชน์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สวผ. 
16. นางสาวรุจิรัตน์  จันทะคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
17. นางสาวเสริฐ  อินทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
18. นางสาวสุนิสา  สุขโภชน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
19. นางสาวสถิตย์ภรณ์  นาคสีดี เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ. 
20. นางสาวบุษกร อ้วยเถาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ. 
21. นายนิรัญ   จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส. 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings จ านวน 32 ราย  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  การประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยส านักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) มีการเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจกับ
ส่วนจังหวัด เรื่องภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีนี้ต้องดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  

มติคณะท างาน รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่  4/2565 เ ม่ือวันที่   
28 กันยายน 2565   

  ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน (นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน) 
ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ส านักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่  4/2565  
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ให้คณะท างานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 1210.3/2625  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 และตามหนังสือที่ กษ 1210.3/ว 2626 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยไม่มี 
ข้อแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.>ส านักวิชาการ 
และแผนงาน>รายงานการประชุม อ่ืนๆ>รายงานการประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 4/2565 หรือ ตาม QR Code แนบท้าย
รายงานการประชุม 

มติคณะท างาน รับรองรายงานการประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   ล าดับการใช้จ่ายงบประมาณของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กตน./กพร./กปร./ศพส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามที่ได้มีการประชุมคณะท างาน
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่  
28 กันยายน 2565 ในวาระที่ 4.6 เรื่องผลการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับผลการใช้จ่าย โดยประธาน
คณะท างานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดเรียงล าดับหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เบิกจ่ายได้มากใน 3 ล าดับแรกคือ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(กตน.) และส านักบริหารกองทุน (สบท.) และล าดับที่เบิกจ่ายได้น้อย 3 ล าดับคือ ส านักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 
(สพป.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)  

ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า เป็นครั้งแรกท่ีใช้รูปแบบการจัดเรียงล าดับ 
ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต้องบริหารจัดการ
อย่างไร ส านักที่มีผลเบิกจ่ายที่ดีต้องแนะน าหน่วยงานอ่ืนได้ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่อยู่กลุ่มล าดับท้าย ต้องขอ
ค าปรึกษา ข้อชี้แนะ วิธีการ และเทคนิคจากหน่วยงานที่มีล าดับที่ดีร่วมกันหาครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  ฝ่ าย เลขานุ การคณะท า งาน  ได้ น า เสนอต่ อที่ ป ระชุ ม  เ รื่ อ งแต่ งตั้ ง คณะท า งาน  
โดยมีองค์ประกอบของคณะท างานและก าหนดอ านาจหน้าที่  ตาม ค าสั่ ง  ส.ป.ก. ที่  945/2565  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายรายงานการประชุม         

มติคณะท างาน รับทราบ  
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เรื่องท่ี 4.2 การด าเนินการให้ ส านัก/กอง/ศูนย์/กปร./กตน./กพร. และ ส.ป.ก.จังหวัด 
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเ ง ิน
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้น าเสนอต่อที่ประชุม สวผ. ได้แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด และ 
ส านัก/กอง/ศูนย์ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพ่ือใช้วางแผนและก ากับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ใกล้เคียงกับผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม.  โดยก าหนด
ส่งกลับภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลของแต่ละส านัก และ ส.ป.ก.จังหวัด  
  ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเครื่องมือที่ติดตามผลเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค ที่ละเอียดขึ้น เพ่ือแสดงความเคลื่อนไหว
การขับเคลื่อนงานและการเบิกจ่าย  

มติคณะท างาน รับทราบ ด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 5.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  
  นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ ส านักบริหารกลาง (สบก.) ได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้  

1. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตาม พ.ร.บ.  งบประมาณรายจ่าย)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ าแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจ า 
คิดเป็นร้อยละ  7.32 (เป้าหมายร้อยละ 11.77) รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ  2.83 (เป้าหมาย  
ร้อยละ 9.65) และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 6.57 (เป้าหมายร้อยละ 11.36) ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย 
การใช้จ่ายภาครัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 4.45, 6.65 และ 4.79 ตามล าดับ ทั้งนี้ ในระดับประเทศ ส.ป.ก. จัดอยู่ 
ในล าดับที่ 168 จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส.ป.ก. จัดอยู่
ในล าดับที่ 9 จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน 

2. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามที่ ได้รับจัดสรร) ณ วันที่   
31 ตุลาคม 2565 

 ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ าแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 14.65 รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 2.83 และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 11.25 
คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน 722.1107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.75 

3. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายใช้จ่ายภาครัฐ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
  ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ าแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่าย

ประจ า รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม จ านวน 15 ศูนย์ต้นทุน ดังนี้ 
  - รายจ่ายประจ า พบว่า มีจ านวน 2 หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ สบก. และส านัก

กฎหมาย (สกม.) (เป้าหมายร้อยละ 11.77) 
  - รายจ่ายลงทุน พบว่า ทั้ง 4 ศูนย์ต้นทุน ได้แก่ สบก. สพป. ศทส. และ ส านักพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เป้าหมายร้อยละ 9.65)  
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  - รายจ่ายภาพรวม พบว่ามีจ านวน 1 หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สกม. (เป้าหมาย
รอ้ยละ 11.36) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

ความเห็นคณะท างาน 
นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีที่ 

ส านัก/กอง/ศูนย์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ตามมติ ครม. 
ก าหนด ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้เป็นไปตามมติ ครม. ส าหรับไตรมาสที่ 1  
ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจ า ร้อยละ 35.33 รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 28.96 และ
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 34.08    

ประธานคณะท างาน ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ให้ สบก. น าข้อมูลการจัดล าดับการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ของ ส.ป.ก. ในระดับ กษ. เปรียบเทียบในแต่ละเดือนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส.ป.ก. อยู่ในล าดับใด เพ่ือพิจารณาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ 
คณะท างานควรร่วมกันคิดและเสนอวิธีการที่จะท าให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย  
ตามมติ ครม. ก าหนด รวมทั้ง สบก. และ สกม. ใช้วิธีการเบิกจ่ายอย่างไร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ า เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่มติ ครม. ก าหนด และเพ่ือให้สามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สบก. ควรจัดท าแผนการโอนเงินงบประมาณให้ชัดเจน จากข้อมูลของ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่มีแผนการ
โอนเงินงบประมาณให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด 

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
สบก. ที่ผ่านเกณฑ์เพราะมีการท า PO เรื่องค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ สบก. และ สกม. เป็นการโอนค่าใช้จ่ายให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งเป็น
ค่าธรรมเนียมศาล (งบด าเนินงาน) จึงส่งผลให้ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณสูงขึ้น ในส่วน ส านัก/กอง/ศูนย์ อ่ืน ๆ 
จะมีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการเดินทางไปราชการ ที่อาจท าให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณมีร้อยละที่สูงขึ้น และ 
สบก. จะประสาน ส านัก/กอง/ศูนย์ เพ่ือขอข้อมูลแผนการโอนเงินงบประมาณให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด อีกครั้ง 

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม จากการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ สบก. ข้างต้น ส.ป.ก. จะสามารถเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่มติ ครม. 
ก าหนด ได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 เนื่องจากขณะนี้ ส.ป.ก. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมาเพียงครึ่งปี  
แต่มติ ครม. ก าหนดเกณฑ์เป้าหมายไว้ ร้อยละ 56.24 ท าให้ ส านัก/กอง/ศูนย์ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามข้อมูลที่ สบก. รายงานข้างต้น 

มติคณะท างาน รับทราบ ด าเนินการ 

เรื่องท่ี 5.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

  นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 ๑. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตาม พ.ร.บ. รายจ่าย) จ าแนกตาม
หน่วยงานฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565  
  ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ าแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจ า  
คิดเป็นร้อยละ 6.52 (เป้าหมายร้อยละ 11.33) รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.89 (เป้าหมาย  
ร้อยละ 4.33) และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 5.57 (เป้าหมายร้อยละ 10) ทั้งนี้ ในระดับประเทศ  
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ส.ป.ก. จัดอยู่ในอยู่ล าดับที่ 161 จากทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน และในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส.ป.ก. จัดอยู่ในล าดับที่ 7 จากท้ังหมด 17 หน่วยงาน 

 2. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามที่ได้รับจัดสรร) ณ วันที่  
31 ตุลาคม 2565 

 ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 813.6754 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จ าแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจ า คิดเป็นร้อยละ 13.04 รายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.89 
และรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 9.55 คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน 722.1107 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 88.75 

 3. เปรียบเทียบเกณฑ์เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (เป้าหมาย
เดือนตุลาคม 2565) 

  ส.ป.ก. ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ าแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ 
รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม จ านวน 15 ศูนย์ต้นทุน ดังนี้ 

  - รายจ่ายประจ า พบว่า ทั้ง 15 ศูนย์ต้นทุน ไมผ่่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 11.33) 
  - รายจ่ายลงทุน พบว่า ทั้ง 4 ศูนย์ต้นทุน ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงไม่ผ่านเกณฑ์

เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 4.33)  
  - รายจ่ายภาพรวม พบว่า ทั้ง 15 ศูนย์ต้นทุน ไมผ่่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 10) 

เพ่ือให้ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามมติ ครม. ส าหรับไตรมาสที่ 1 
ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจ า ร้อยละ 34 รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 13 รายจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 30 รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

ความเห็นคณะท างาน 
ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม หากมีวิธีการใด ที่สามารถท าให้ผล 

การเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่มติ ครม. ก าหนด ให้แจ้งเพื่อทราบด้วย 

มติคณะท างาน รับทราบ ด าเนินการ 

เรื่องท่ี 5.3 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ข้อมูล

สรุปเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้  

สรุปเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

เงินกันเหลื่อมปี ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 89,614,637.77 บาท 

เบิกจ่ายแล้ว 7,941,201.96 บาท 

คงเหลือ 81,673,435.81 บาท 

ในรายละเอียดของเงินคงเหลือเงินกันเหลื่อมปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ/
สัญญา PO 80,327,701.81 บาท และการส ารองเงิน 1,348,734 บาท เป็นเรื่องระบบน้ าประปาที่ สบก. 
ด าเนินการอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างขอเลื่อนการลงนามในสัญญาเนื่องจากป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 คาดว่าจะ
ด าเนินการได้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2565 และจ านวนเงินอีกสี่หมื่นกว่าบาท เป็นเงินงบกลางของจังหวัด
ก าแพงเพชร และล าปาง 
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ความเห็นคณะท างาน 
ประธานคณะท างาน ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อใด และหากมี

การซ่อมบ ารุงท าให้น้ าไม่ไหลให้แจ้งเพ่ือทราบล่วงหน้าด้วย และกรณีเงินคงเหลืออีกแปดสิบกว่าล้านบาทใน PO 
คาดการณ์ให้แล้วเสร็จเมื่อใด ให้ สบก. น ารายละเอียดรายการใหญ่มาพิจารณาก่อนมีการประชุมเร่งรัดฯ  
ในคราวถัดไป ต้องดูเงินเหลือจ่ายกันเหลื่อมปีที่บริหารไม่ได้ในปีงบประมาณและเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้เสนอต่อที่ประชุม ขอรายละเอียดรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ จาก 
สบก. เพ่ือวางแผนในการติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่แท้จริง    

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยจะสรุป
ข้อมูลงานก่อสร้างและรายงานรายละเอียดให้ทราบในเดือนธันวาคม 2565 

เรื่องท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ส.ป.ก. ได้รับรายการงบลงทุนทั้งหมด 559 รายการ โดยแบ่งเป็น 
1. ส่วนกลาง จ านวน 170 รายการ งบประมาณ 119 ,444,300 บาท สบก. จ านวน  

160 รายการ ศทส. จ านวน 7 รายการ สพท. จ านวน 2 รายการ และ สพป. จ านวน 1 รายการ  
2. ส.ป.ก.จังหวัด จ านวน 389 รายการ งบประมาณ 114,237,400 บาท  
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ปัจจุบันมีการผูกพันแล้ว ร้อยละ 18.78 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ  

ร้อยละ 12.88 อยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ 68.34  
มี ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยังไม่มีการวางแผนด าเนินการและก าหนดวันแล้วเสร็จในรายการงบลงทุน 

เพ่ือน าแผนงานใช้ติดตามงาน โดยได้ชี้แจงในการสัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเ พ่ือเกษตรกรรม  
เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกลุ่มติดตามและประเมินผล (กตป.) สวผ. จะติดตามว่าแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไป
ตามแผนหรือไม่ หากไม่ด าเนินการตามแผนหรือมีปัญหาอุปสรรคใด จะได้เร่งด าเนินการแก้ไข ในการวางแผน
ของส่วนกลางขอให้วางแผนการด าเนินงานจนจบขั้นตอนการท างาน เพราะปัจจุบันวางมาเฉพาะในส่วนที่ สบก. 
รับผิดชอบ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

  ความเห็นคณะท างาน  
ประธานคณะท างาน ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม จากข้อมูลของ สพท. รายการงานปรับปรุง

ทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดิน ปัจจุบันด าเนินการได้ 2 เดือน แต่ขั้นตอนก าลังด าเนินการ  
ขอชื่อคณะกรรมการถือว่าล่าช้า หากการประชุมครั้งถัดไปยังไม่ได้รายชื่อคณะกรรมการควรน าชื่อผู้อ านวยการกลุ่ม
ในแต่ละกลุ่มเป็นคณะกรรมการ ทั้ งนี้การแต่งตั้ งคณะกรรมการ เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจลงนาม 
ในการก าหนดรายชื่อ ไม่มีสิทธิที่จะยับยั้งการก าหนดรายชื่อคณะกรรมการ แต่เนื่องจากบางส านัก  
มีผู้ที่ขอยับยั้งเนื่องจากไม่อยากเป็นคณะกรรมการ ถือว่าเป็นการใช้อ านาจมากกว่าผู้มีอ านาจสั่งการ 

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการรถบดล้อเล็ก  
จะลงนามในสัญญาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ในกรณีงานปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้ 
เพ่ือการปฏิรูปที่ดิน สพป. ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการ TOR กับราคากลางเรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาคือ 
การขอช่างคุมงาน ซ่ึง สพป. ไม่สามารถสนับสนุนช่างคุมงานให้โครงการนี้ได้ เนื่องจากช่างคุมงานต้องคุมงานที่
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดินตลอดเวลา จะมีปัญหาเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ซึ่งปีที่ผ่านมาที่มีช่างคุมงาน
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เนื่องจากมีช่างคุมงานอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จึงให้ควบดูแลงานด้วย ทั้งนี้ได้ชี้แจงกับผู้อ านวยการ 
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดิน (ศกร.) แล้ว 
  นางจิตรา กรดหนู เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพท. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุง
ทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดิน ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR เรียบร้อยแล้ว 
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จะส่งรายชื่อและขอ TOR ในขั้นตอนถัดไปจะขอรายชื่อขอซื้อขอจ้าง  
และก าหนดคณะกรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ขณะนี้ขาดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเนื่องจาก 
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ อยู่ระหว่างติดตามหาผู้ควบคุมอ่ืน แต่ขั้นตอนอ่ืนก าลังด าเนินการอยู่ และจะเร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 
  ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม คาดว่ารายงานปรับปรุงทางเดินบริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดินจะมีปัญหา ให้ สพท. ให้ความส าคัญกับรายการนี้ เนื่องจากระยะเวลา  
2 เดือนที่ผ่านมาควรจะด าเนินการได้มากกว่านี้ ถือเป็นกรณีศึกษา ซึ่งขณะนี้การด าเนินงานควรจะมีการท า 
TOR แล้วเกือบทุกรายการ ยกเว้นรายการที่มีขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อน 
  นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน ผอ.ศทส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม การด าเนินการของ ศทส. ในตอนแรก 
เกิดปัญหาที่บัญชีต้นทุนมีความผิดพลาด จึงขอแก้ไขโดยประสานไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการ
จึงขอใช้บัญชีต้นทุนที่ผิดไปก่อน เพ่ือด าเนินเรื่องได้ต่อเนื่อง 
  ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม การด าเนินการในรายการเดิมหากใช้เวลา
มากกว่าเดิม แสดงว่าประสิทธิภาพน้อยลง ศทส. ต้องเร่งการด าเนินการกับส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ (สตช.) : DE เพราะงานของ ศทส. เป็นการซื้อครุภัณฑ์ที่คล้ายของเดิม 
สามารถเร่งรัดขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นได้ และปัญหาการด าเนินงานของ ศทส. คือความล่าช้าจากการท างาน  
ซึ่งไม่สามารถอ้างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาได้  

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  รายการเครื่องจักรกล  
สพป. ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการ และราคากลางครบถ้วนแล้ว คาดว่าความล่าช้าเกิดจากกระบวนการประกาศ 
ในเรื่องรถบดล้อเล็กได้นัดหมายคณะกรรมการในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือทบทวน TOR และจะเข้าสู่
การประกาศต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ในปี พ.ศ. 2565 ส.ป.ก.จังหวัด  แจ้งว่า 
ได้รถยนต์ราชการล่าช้า คือสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นเมื่อทราบกระบวนการท างานทุกปี ควรจะด าเนินการวิธีการอ่ืน
หรือไม่ อาจต้องมีการประชุมทุกสัปดาห์ หรือตั้งทีมงาน เพราะกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. มีงานมาก อาจไม่มี
เวลาในการติดตามงาน ท าให้แก้ปัญหาไม่ทัน  

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กระบวนการที่ล่าช้า เนื่องจาก 
มีบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องท าประชาพิจารณ์แล้วมีข้อร้องเรียน ท าให้คณะกรรมการต้องชี้แจงทีละประเด็น ท าให้
กระบวนการล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ควรตั้งคณะท างาน ซึ่งคณะท างานไม่ควร
เป็นผู้ที่ด าเนินการอยู่แล้ว รายชื่อคณะท างานควรเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละส านัก เพ่ือช่วย
สนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.  

นางสาวฆนีรส โพธิ์ เจริญ ผอ.สบก. ได้ชี้แจงต่ อที่ประชุม หลักการปฏิบัติคือ สบก.  
เป็นผู้ช่วย โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ของ ส านัก/กอง/ศูนย์ บันทึกข้อมูลในระบบ หากด าเนินการไม่ได้ สบก.  
จะสอนการบันทึกข้อมูลในระบบให้ทุกส านัก ดังนั้น รายการที่แต่ละส านักรับผิดชอบ ผอ.ส านัก/กอง/ศูนย์  
ต้องก ากับเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ทันตามเวลาที่ก าหนด   
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ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม จากข้อสังเกตกรรมการก าหนด TOR  
ต้องน ารายงานของคณะกรรมการ TOR มาประกอบให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ท าให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ 
สบก. ต้องท างานซ้ าซ้อน ต้องหาแนวทางช่วยกลุ่มบริหารงานพัสดุให้ท างานได้เร็วขึ้น จึงเห็นว่าควรมี
คณะท างาน เพ่ือแบ่งเบาหัวหน้าพัสดุ และให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุท าหน้าที่บริหารในภาพรวม 

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้เสนอต่อที่ประชุม ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จะให้ กตป. 
สวผ. ติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ว่ามีปัญหา อุปสรรคใด เพ่ือมาทบทวนในเดือนถัดไปว่าควรตั้งคณะท างานหรือไม่ 
และจะด าเนินการอย่างไร ต้องขอความร่วมมือ ส านัก/กอง/ศูนย์/กตน./กปร./กพร. ในการให้ข้อมูลกับ กตป. 

 ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ให้ สบก. รายงานส านักที่ไม่สามารถ
ด าเนินการเรื่องพัสดุได้ให้ประธานคณะท างานและคณะท างานทราบ เพ่ือส่งไปอบรมเรื่องพัสดุ ดังนั้น  
กกจ. จะท า Individual Development Plan (IDP) ต้องพิจารณาสมรรถนะเพ่ือพิจารณาคัดเลือกหัวหน้า 
ฝ่ายบริหารทั่วไปอาวุโส และเห็นด้วยตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะท างานเสนอ ให้ กตป. สวผ. เป็นฝ่ายติดตาม 
และหากการด าเนินงานของส านักใดงานไม่มีความคืบหน้า ให้จัดล าดับและแจ้งให้ประธานคณะท างานทราบ 

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม งานของ ส.ป.ก.กระบี่ จังหวัดขอให้นัด
เจ้าหน้าที่เพ่ือจะได้ชี้แจงเรื่องระเบียบ และอธิบายให้ทราบว่าแต่ละประเด็นประสบปัญหา อุปสรรคใดบ้าง  
โดยขอหารือเฉพาะทีมงานหรือคณะท างานที่มีผลกระทบก่อนเพ่ือก าหนดทิศทางได้ถูกต้อง 

ประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ให้ สบก. จัดล าดับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือพิจารณาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านงานพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไปแต่ละ 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กตน./กปร./กพร. ที่สามารถขับเคลื่อนงานพัสดุได้รวดเร็ว เพ่ือน าเรียนให้ เลขาธิการ ส.ป.ก. 
ทราบ และให้ สวผ. สรุปการติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง ว่าส านักใดไม่สามารถท าได้ตามที่ก าหนด  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน ส านักจัดการ

ปฏิรูปที่ดิน (สจก.) ได้เสนอต่อที่ประชุม ค าสั่งคณะท างานฯ เน้นการบริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายเฉพาะเงิน
งบประมาณ แล้วกรณีท่ีเป็นเงินกองทุนจะมีการประชุมกันในคณะนี้ด้วยหรือไม่  

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ในปีนี้มีการติดตามเร่งรัดเงินกองทุนด้วย  
แต่ขณะนี้ด าเนินการติดตามงบด าเนินงานเฉพาะงบปกติก่อน แล้วจึงตามด้วยเงินกองทุน 

ประธานคณะท างาน ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม หาก สบท. ประสงค์ให้คณะท างานฯ 
ติดตามในส่วนใด ให้ สบท. ก าหนดมาได้เลย  

นางสาวสุธาทิพย์ ชุนฉาย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารสินเชื่อ รักษาราชการแทน ผอ.สบท.  
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยปกติ สวผ. จะติดตามเงินกองทุนในการเร่งรัดเบิกจ่ายให้อยู่แล้ว 

ประธานคณะท างาน ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม การติดตามเงินงบประมาณและเงินกองทุน
ใช้หลักการเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ  

นางสาวสุนีลา รู้สุกิจกุล ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน  สบท. ได้แจ้งต่อ 
ที่ประชุม โดยสื่อสารไปยังเจ้าของโครงการให้ช่วยก ากับดูแล ส.ป.ก.จังหวัด ในเรื่องการเบิกจ่าย ในช่วงไตรมาส 
ที่ 1 - 2 โดยให้เบิกจ่ายตามรายการที่ได้จัดท าโครงการในเรื่องรายการใช้จ่ายให้ถูกต้อง ยังไม่ควรเฉลี่ยจ่าย 
เพราะขณะนี้ได้รับการประสานจาก ส.ป.ก.จังหวัด จะเฉลี่ยจ่ายรายการต่าง ๆ ซึ่งจะขอเปลี่ยนแปลงรายการ 
ทั้งนี้ เจ้าของโครงการควรช่วยดูรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และตามรายการที่ขอ 
ในเบื้องต้น 




